

Source : มติชน

Date : 1 ต.ค. 2561 Page : 17

No: 61316655

‘เชลล์’ร่วมมือ‘ฮุนได’ผลิตน้ำมันเครื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศการเป็นพันธมิตรทางการค้าพร้อมเปิดตัวแบรนด์น้ำมันเครื่อง ออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ฮุนไดโดยเฉพาะ โดยเชลล์เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่วางจำหน่ายในศูนย์บริการฮุนไดกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ และจะมีการนำเสนอ้ำมันเครื่องรุ่นอื่นๆ จากการร่วมมือระหว่างฮุนไดและเชลล์สู่ตลาดหลังการขายในอีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้ เชลล์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตน้ำมันเครื่องแต่เพียงเจ้าเดียวให้กับเครือข่ายหลังการขายทั่วโลกของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด นับตั้งแต่เริ่มประกาศพันธมิตรในปี พ.ศ.2548

นางสาววิธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ได้นำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยี GTL (Gas-To-Liquids) ลิขสิทธิ์ของเชลล์ เปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นส่วนผสมหลักของน้ำมันเครื่อง เทคโนโลยี GTL ในน้ำมันเครื่องเชลล์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ฮุนไดนี้ จะช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ทำความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองแนวทางการดำเนินงานของเชลล์ในการขับเคลื่อน



พลังงานไทยผ่านกลยุทธ์พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และติดตั้งแวลวาล์ว ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าฮุนได ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทั้งสองแบรนด์ และเป็นประตูสู่การเป็นพันธมิตรในด้านต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมตลาดหลังการขาย

ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ ฮุนได และเชลล์ เฮลิกซ์ รวมถึงน้ำมันเชลล์ เฮลิกซ์ อัลตรา รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมเทคโนโลยีเพียวพลัส (PurePlus) น้ำมันเครื่องเชลล์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ฮุนไดนี้ จะวางจำหน่ายในตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และในตลาดสำคัญในทวีปยุโรปอีกหลายแห่ง รวมถึงประเทศบราซิล

โทชิฮิเดะ อาโนะ ประธาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรทางการค้าแล้ว เชลล์ และฮุนไดยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบนสนามแข่งอีกด้วย โดยเชลล์ และฮุนได มอเตอร์สปอร์ต ได้ประกาศขยายระยะเวลาความร่วมมือในฐานะสปอนเซอร์หลักร่วมของการแข่งขัน เอฟไอเอ เวิลด์ แรลลี่ แชมเปียนชิพ (FIA World Rally Championship - WRC) เพิ่มอีก 3 ปี